

Số: /TB-UBND

Lai Châu, ngày tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận số 3327/KL-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Trong thời gian từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Tân Uyên.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trên cơ sở kết quả làm việc với UBND huyện Tân Uyên, Công an huyện Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa và UBND thị trấn Tân Uyên; Báo cáo số 1465/BC-UBND ngày 19/6/2023 của UBND huyện Tân Uyên và các thông tin, tài liệu có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thông báo công khai kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

2. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra thực hiện nghiêm Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành báo cáo theo đúng thời gian yêu cầu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa

phương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Việc kiểm tra được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện, lãnh đạo một số phòng, đơn vị có liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công an của 02 đơn vị cấp xã (gồm xã Phúc Khoa và Thị trấn Tân Uyên) để công bố Quyết định kiểm tra và nghe báo cáo, trao đổi thông tin; kiểm tra trực tiếp một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông do Công an huyện Tân Uyên cung cấp và hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân Phúc Khoa và Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Uyên cung cấp.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Hàng năm, UBND huyện Tân Uyên đã ban hành các văn bản để triển khai, tổ chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo thống nhất, hiệu quả theo quy định của pháp luật¹.

UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lồng ghép trong nhiệm vụ chung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của huyện²; thực hiện công tác thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu; quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều đã bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể:

- UBND huyện có 01 chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tịch UBND huyện (có giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho 02

¹ Các Kế hoạch: số 41/KH-UBND ngày 12/01/2021 kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021; số 423/KH-UBND ngày 04/3/2022 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; số 38/KH-UBND ngày 10/01/2023 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; số 364/KH-UBND ngày 12/3/2021 kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Công văn số 202/UBND-TP ngày 07/02/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ...

² Tổ chức tuyên truyền cho trên 2 nghìn lượt người; biên soạn và phát hành 25.000 tờ gấp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho trên 50 người....

Phó Chủ tịch UBND huyện). Phòng Tư pháp huyện - cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện quản lý về xử lý vi phạm hành chính đã bố trí 01 lãnh đạo phụ trách và 01 công chức tham mưu lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; ở các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính giao cho 01 công chức tham mưu.

- UBND cấp xã có 01 chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tịch UBND cấp xã, giao cho 01 công chức Tư pháp - hộ tịch để tham mưu.

- Công an huyện có 12 người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (02 người có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của Trưởng đơn vị (01 người là Trưởng Công an huyện, 01 người là Phó Trưởng Công an huyện được giao quyền xử phạt), 01 người có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của Đội trưởng và 09 người có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của chiến sĩ công an); bố trí 02 ô tô, 05 xe mô tô, 02 máy đo nồng độ cồn, 01 máy đo tốc độ để thực thi nhiệm vụ.

Trong kỳ kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên đã ban hành kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra và chỉ đạo thực hiện 01 cuộc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với 05 xã, thị trấn.

2. Việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/5/2023, đa số các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Công an huyện Tân Uyên phát hiện và xử lý đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu trong việc lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính.... Hồ sơ xử phạt được đăng ký lấy số hằng năm theo thẩm quyền và được lưu trữ theo chế độ hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát. Cụ thể:

- Đã phát hiện 1.773 trường hợp (1.763 trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt, 10 trường hợp mới lập biên bản xử phạt chưa ra quyết định xử phạt do chưa đến thời hạn), trong đó: 1.159 trường hợp xử phạt theo thủ tục không lập biên bản vi phạm hành chính, 614 trường hợp xử phạt có lập biên bản vi phạm hành chính; 01 vụ việc chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự (vụ việc về sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức); 01 vụ việc cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính (trong quá trình giải quyết tin báo

về vụ tai nạn giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định không khởi tố vụ án).

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành và thi hành là 1.763/1.763 quyết định (có 43 trường hợp phạt cảnh cáo); số tiền phạt đã nộp là 1.065.111.000 đồng, được nộp vào ngân sách nhà nước thông qua Kho bạc huyện Tân Uyên.

- Đã ban hành và thi hành 28 quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức bán đấu giá tài sản tịch thu.

- Không có trường hợp nào ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; không có trường hợp nào phải ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; không có trường hợp nào có yêu cầu giải trình.

- Đã thực hiện tạm giữ 11 xe ô tô, 475 xe mô tô là phương tiện vi phạm hành chính; 128 giấy tờ các loại để thực hiện ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

3. Việc áp dụng pháp luật về biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là áp dụng biện pháp giáo dục)

Trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/5/2023, việc thực hiện các quy định pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục của UBND cấp xã thuộc huyện Tân Uyên cơ bản được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016) và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; các hồ sơ cơ bản được lưu trữ khoa học, lưu theo từng hồ sơ vi phạm, đánh bút lục từng trang hồ sơ. Cụ thể:

- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục trên địa bàn huyện Tân Uyên là 45 đối tượng; số đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục là 45 đối tượng, trong đó: Thị trấn Tân uyên 15 đối tượng, xã Trung Đồng 02 đối tượng, xã Thân Thuộc 03 đối tượng, xã Hồ Mít 12 đối tượng, xã Nậm Sỏ 01 đối tượng, xã Phúc Khoa 04 đối tượng, xã Pắc Ta 06 đối tượng, xã Mường Khoa 02 đối tượng.

- Số quyết định áp dụng biện pháp giáo dục đã ban hành là 45 quyết định, trong đó: 40 quyết định đã chấp hành xong, 05 quyết định đang chấp hành, không có quyết định chưa thi hành.

- Không có trường hợp nào cần áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua làm việc và qua kiểm tra một số tài liệu, hồ sơ do các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cung cấp cho thấy công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tân Uyên còn có một số tồn tại, hạn chế như sau:

1.1. Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện

Việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa được thực hiện thường xuyên hàng năm³.

1.2. Việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

**** Trong việc lập biên bản vi phạm hành chính***

- Hầu hết các biên bản vi phạm hành chính còn để thừa phần nội dung trong mẫu, không liên quan đến tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính.

- Một số biên bản vi phạm hành chính lập tại trụ sở Công an huyện nhưng chưa ghi rõ lý do vào biên bản hoặc nội dung biên bản lại ghi địa điểm lập biên bản tại nơi khác không phải là trụ sở Công an huyện.

- Một số biên bản vi phạm hành chính có nội dung tạm giữ phương tiện không đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

**** Trong việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính***

- Hầu hết các biên bản vi phạm hành chính còn để thừa phần nội dung không liên quan đến tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính.

- Những trường hợp hành vi vi phạm không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, không có hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

³ Trong kỳ kiểm tra từ 01/01/2021 đến hết ngày 30/5/2023, UBND huyện chỉ thực hiện 01 cuộc kiểm tra.

nhưng các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn để trống phần ghi về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.

- Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính không ghi cụ thể tang vật bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành khi chưa hết thời hạn giải trình theo quy định.

- Một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo theo quy định.

*** Trong việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung khác trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính**

- Một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thông qua việc sử dụng thiết bị kỹ thuật phát hiện lỗi vi phạm nhưng không có văn bản ghi nhận kết quả thu thập được bằng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ.

- Hầu hết các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính mà trong đó các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đều không có tài liệu thể hiện việc thông báo đến cơ quan đã cấp giấy phép lái xe.

1.3. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

*** Trong công tác lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục**

- Một số hồ sơ thể hiện Trưởng công an xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục là không đảm bảo theo quy định (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên*).

- Một số quyết định áp dụng biện pháp giáo dục có nội dung giao không đúng đối tượng hoặc không giao cho cha mẹ hoặc người giám hộ phối hợp quản lý, giáo dục đối với người chưa thành niên (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên*).

*** Trong công tác thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục và các nội dung khác**

- Một số hồ sơ không có quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ hoặc có quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ nhưng không đầy đủ thông tin để xác định tiêu chuẩn của người được phân công giúp đỡ theo quy định của khoản 2 Điều 25 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP hay không (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên*).

- Một số hồ sơ không có kế hoạch giúp đỡ (*hồ sơ của UBND xã Phúc Khoa*) hoặc kế hoạch giúp đỡ không có ý kiến xác nhận của người đứng đầu tổ chức được giao giáo dục, giúp đỡ (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên*).

- Một số hồ sơ còn thiếu một số tài liệu như báo cáo định kỳ của người được phân công giúp đỡ; báo cáo định kỳ của tổ chức được giao quản lý, giáo dục; (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa*).

- Việc ghi sổ theo dõi sự tiến bộ của người được giáo dục chưa đảm bảo đầy đủ thông tin, nội dung đánh giá chưa sát với nội dung theo dõi (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên*).

- Một số giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục được cấp chưa đảm bảo thời gian theo quy định (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên*).

- Tại một số hồ sơ, trong cùng một tài liệu hoặc giữa các tài liệu thì thông tin, số liệu không khớp nhau, không logic nhau (quyết định thì phân công cho một người giúp đỡ nhưng kế hoạch giúp đỡ, báo cáo kết quả giúp đỡ lại do người khác lập; thời gian viết Bản cam kết của người được giáo dục có trước cả quyết định áp dụng biện pháp giáo dục; phần tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định thì là Ủy ban MTTQ cấp xã nhưng lại do Chủ tịch UBND cấp xã ký...) (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa*).

- Trong các hồ sơ không có tài liệu thể hiện việc chi trả chế độ cho người được phân công giáo dục, giúp đỡ (*hồ sơ của UBND thị trấn Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa*).

2. Nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nói riêng chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

- Ở một số địa bàn cấp xã, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác đấu tranh, xử lý vi phạm còn gặp khó khăn do thân quen nên còn nể nang, người dân không tố giác hành vi vi phạm...

- Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ phức tạp, trong khi đó đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở các cơ quan kiêm nhiệm

nhiều nhiệm vụ, chưa nắm vững các quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính như nguyên tắc áp dụng, trình tự thủ tục, các trường hợp loại trừ... nên còn lúng túng trong quá trình xử lý.

- Một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa chú trọng, chưa quan tâm nhiều đến kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức dẫn đến việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Các tồn tại, hạn chế chưa được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, khắc phục.

- Các biên bản vi phạm hành chính; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ... trong các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ được in, trích xuất trực tiếp từ các mẫu tại phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công an quản lý. Trong khi đó phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính không cho phép xóa bỏ một số trường thông tin thừa, không liên quan đến người vi phạm hành chính.

IV. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên

a) Đối với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu tại mục III Kết luận

UBND huyện Tân Uyên có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương là các đối tượng được kiểm tra nghiêm túc tiếp thu, thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra trong quá trình kiểm tra; chỉ đạo việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tổ chức có liên quan đến các tồn tại, hạn chế; báo cáo kết quả, tình hình tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra theo quy định.

b) Đối với việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính những năm tiếp theo, UBND huyện Tân Uyên cần tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổ chức triển khai thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn nói riêng, cụ thể:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị và UBND cấp xã trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác tuyên

truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng. Đổi mới, cụ thể hoá cả về nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành của cá nhân, tổ chức đối với các quy định pháp luật về lĩnh vực giao thông đường bộ và biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức là thủ trưởng, công chức các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Tổ chức việc rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã theo năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ nói chung và trong công tác xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật nói chung, việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác thực thi công vụ của cán bộ, công chức nói riêng để kịp thời phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, hạn chế (nếu có). Trong thời gian trước mắt, cần chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với các xã còn lại trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, hạn chế.

2. Đối với Công an huyện Tân Uyên và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được kiểm tra

Công an huyện Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa và UBND thị trấn Tân Uyên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận kiểm tra, nghiêm túc tiếp thu, thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra trong quá trình kiểm tra; tổ chức việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có).

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra về UBND huyện Tân Uyên để UBND huyện tổng hợp, báo cáo chung kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra.

- Riêng đối với công an huyện Tân Uyên cần tổ chức rà soát, thống kê các bất cập, hạn chế của phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông để báo cáo Công an tỉnh, đề xuất Bộ Công an chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận kiểm tra.

3. Đối với Công an tỉnh Lai Châu

- Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của ngành mình nói chung và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và tình hình thi hành pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nói riêng để kịp thời phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, hạn chế (nếu có).

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát các bất cập, hạn chế của phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông để báo cáo, đề xuất Bộ Công an chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận kiểm tra.

Trên đây là Thông báo kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại huyện Tân Uyên./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên Đoàn kiểm tra;
- UBND huyện Tân Uyên;
- Công an huyện Tân Uyên;
- Phòng Tư pháp huyện Tân Uyên;
- UBND xã Phúc Khoa, thị trấn Tân Uyên;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; *(để đăng tải)*
- V1, Th1;
- Lưu: VT, Th5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tổng Thanh Hải